

ที่ สคช. ๑๔๗๖/๒๕๖๔



กวก. ๖๕.๒
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔
เวลา ๑๔.๑๐ น.
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๑๑๗๗ ชั้น ๑๔ อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ นร. ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๘๓๐๐

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ นั้น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ มีการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความรอบด้าน ดังนี้

๑. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถร่วมพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าประสงค์ที่ ๓ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพัฒนา และการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้กลุ่มคนในอาชีพได้มาร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพแก่ผู้ที่มีสมรรถนะตรงตามที่มาตรฐานอาชีพกำหนด ปัจจุบัน สถาบันฯ มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ ๑, ๒, ๓ และ ๔ เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก หรือพี่เลี้ยงเด็ก ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า อาชีพดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ อุนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา และความสามารถของเด็กในอนาคต ทั้งนี้หากผู้ดูแลเด็ก หรือพี่เลี้ยงเด็ก มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเป็นไปตามที่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกำหนด ผ่านการประเมินและได้รับเครื่องหมายการันตีความเป็นผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ อันได้แก่ ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ และเข็มกลัด มอช. (มืออาชีพ) จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ดูแลเด็ก หรือพี่เลี้ยงเด็ก ที่ปฏิบัติงานตามบ้าน ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก หรือพี่เลี้ยงเด็กในสถานศึกษาต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและสังคมมากยิ่งขึ้น
๒. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถร่วมเป็นหน่วยงานปฏิบัติ (operator) หรือหน่วยงานสนับสนุน (supporter) ในด้าน “ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย” ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพผู้ดูแลเด็ก ซึ่งการได้รับการ

รับรองต้องผ่านกลไกในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก และผู้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองฯ จะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสถาบันฯ รวมถึงการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ปึกหมุดมืออาชีพ” ที่ทำให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ต้องการใช้บริการจากผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลและติดต่อใช้บริการได้ต่อไป ทั้งนี้สามารถที่จะสนับสนุนงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการนำไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับรายละเอียดในภาคผนวก หน้า ๔๙

๓. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเพิ่ม มาตรการข้อ ๖ “ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก” ในตารางยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าประสงค์ที่ ๓ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้า ๔๙

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสรุปข้อเสนอความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนตล ปิยะตระกูล)

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผู้ประสานงาน คุณพรภัทรา นิมพลอย

โทร ๐๘๘-๙๘๗-๙๖๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bhornpattra@tpqi.go.th